



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯขอนแก่นปรับตัวลุยจำหน่ายผลผลิต...	แนวหน้า
2. ดันทุเรียนบุรีรัมย์ ขึ้นแท่นสินค้าจีไอ	ไทยรัฐ
3. พาณิชย์เจรจาจีนเปิดทางสะดวกผลไม้ไทย	แนวหน้า
4. คอรั้มน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: มาตรการอาหารไร้โควิด	ไทยรัฐ
5. คอรั้มน์: ลุยเกษตรสุดเขตไทย	แนวหน้า
6. รายงานพิเศษ: เกษตรฯจับมือพาณิชย์เปิด'Quick win'พัฒนาคน-ผลิตภัณฑ์...	แนวหน้า
7. เปิดวิสัยทัศน์'รักษ์ วรกิจโลกาทร' นำทัพ'เอ็กซิมแบงก์'อุ้มผู้ส่งออก	กรุงเทพธุรกิจ
8. ครม.ไฟเขียวยืดเวลาศึกษาการเข้าร่วม "CPTPP" อีก 50 วัน	posttoday.com
9. เร่งให้ความรู้เกษตรกรพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ	posttoday.com
10. เกษตรฯจับมือจุฬายืดอายุสินค้าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก	posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯขอนแก่นปรับตัวลุยจำหน่ายผลผลิต...

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 256

ฉบับที่ : 14617 หน้า : 8(บนขวา)

วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯขอนแก่นปรับตัว ลุยจำหน่ายผลผลิตออนไลน์-สร้างรายได้เกษตรกร

นายจกช จันทระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศท.) เปิดเผยว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่า ปี 2564 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,500 ไร่ ผลผลิตรวม 2,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอำเภอบ้านแฮด หนองสองห้อง บ้านไผ่ พล มัญจาคีรี และอุบลรัตน์ สำหรับปีนี้ ผลผลิตได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะออกต่อเนื่องถึง พฤษภาคม 2564 ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะออกตลาดช่วงเมษายน ประมาณร้อยละ 35 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด

การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 มีพื้นที่ปลูก 1,590 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิก 69 ราย โดยผลสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19-20 เมษายน ที่ผ่านมา พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,426 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ระยะยาว) นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมกราคม

- พฤษภาคม ให้ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย 916.67 กก./ไร่/ปี ด้านราคาเกษตรกรขายได้ แบ่งเป็นแบบคัดเกรด เฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 บาท/กก. และแบบกะ เฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 บาท/กก. เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 13,200 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลคชช.แทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 7,774 บาท/ไร่/ปี

กลุ่มวิสาหกิจฯ จำหน่ายผลผลิตที่ตลาดสำคัญ อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และจำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มีการปรับรูปแบบการจำหน่ายผลผลิตโดยจะเน้นจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น

ผ่านเพจ Facebook มะม่วงบ้านแฮด และไร่มะม่วงสวนอุดม ตามวิถี New Normal เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤติโควิดที่ระบาคอยู่ในขณะนี้

นอกจากการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้จนประสบความสำเร็จแล้ว กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2558 รางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตปี 2561 รางวัลชมเชยการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศปี 2561 และได้รับมาตรฐานรับรอง GAP จึงเป็นเครื่องการันตีและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคได้ว่าผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ผู้อำนวยการ สศท.4 กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับในช่วงนี้ปัญหาของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ต้องระวังคือโรคราบจากราน้ำค้าง เพลี้ยไฟ ราแป้ง ต้องรีบกำจัดอย่างเร่งด่วน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้ ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สามารถขอคำปรึกษานายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทร. 05-96234020 หรือ สศท.4 โทร.0-4326-1513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ดันทุเรียนบุรีรัมย์ ขึ้นแท่นสินค้าจีไอ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 23116 หน้า : 17(ล่าง)



ดันทุเรียนบุรีรัมย์ ขึ้นแท่นสินค้าจีไอ

สินค้าจีไอ หรือสินค้าทางภูมิศาสตร์กลาง เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในสินค้าช่วยผู้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรรายย่อยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

นายพิภพ ศิริสัมพันธ์ ประธานกลุ่มแปรรูปทุเรียนบุรีรัมย์ อ.โคกพระ ม.ประจักษ์ จ.บุรีรัมย์ เผยว่า ทุเรียนบุรีรัมย์มีชื่อเสียงและรสชาติดีเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งทุเรียนบุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกประมาณ 18,278 ไร่/สวน (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 และสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 20 ปี) และมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. ปีละเฉลี่ย

สำหรับกลุ่มแปรรูปทุเรียนบุรีรัมย์ มีการสำรวจของ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 นครราชสีมา (สศท.8)** พบว่า เริ่มตั้งแต่ปี 2561 มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวม 650 ไร่ สมาชิก 106 ราย มีเงินลงทุนในทุเรียนรวม 1,060 ล้านบาท

นายพิภพ ศิริสัมพันธ์ ประธานกลุ่มแปรรูปทุเรียนบุรีรัมย์ อ.โคกพระ ม.ประจักษ์ จ.บุรีรัมย์ เผยว่า ทุเรียนบุรีรัมย์มีชื่อเสียงและรสชาติดีเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งทุเรียนบุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกประมาณ 18,278 ไร่/สวน (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 และสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 20 ปี) และมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. ปีละเฉลี่ย

เฉลี่ยไร่ละ 500.71 ต./สวน (ทุเรียน 1 ตู ก. น้ำหนักเฉลี่ย 4 กก.) เกษตรกรได้กำไรเฉลี่ยไร่ละ 48,204 บาท/รอบการผลิ

ส่วนราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ 3 เมษายน 2564 อยู่ที่ 08.32 บาท (ขายราคาแบบคัดส่วนใหญ่) ผลผลิตส่วนใหญ่ 60% จำหน่ายให้กับห้างในพื้นและจังหวัดใกล้เคียง อีก 40% จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

จากผลสำรวจและเปิดตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และจำหน่ายให้กับกลุ่มท่องเที่ยว ได้ขึ้นทะเบียนในปี 2566.

พาณิชย์เจรจาเงินเปิดทางสะดวกผลไม้ไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงปัญหาการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะผลไม้จากประเทศไทยที่ผ่านด่าน แลวมุกดาหารไปยังด่านเวียดนามก่อนเข้าสู่ ประเทศจีน ที่ด่านโหย่วอ๊กกวน 3-4 วันที่ผ่านมา การจราจรติดขัดมาก ทำให้การผ่านแดนใช้เวลา เป็นวัน กระทรวงพาณิชย์รับทราบปัญหาแล้ว และได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดย ให้สำนักงานของไทยที่หนานหนิง กับทูตเกษตร กว่างโจวประสานงานให้ด่านโหย่วอ๊กกวนรับทราบ และขอความร่วมมือให้เปิดช่องทางเข้า-ออกเพิ่ม จาก 6 ช่องเป็น 12 ช่อง ได้รับความร่วมมือ ในการตอบรับที่จะเร่งดำเนินการแล้ว

มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศเร่งดำเนินการเชิญผู้ประกอบการขนส่ง สินค้าหรือผลไม้ไทย ผ่านมุกดาหาร ลาว เวียดนาม เข้าด่านโหย่วอ๊กกวน ประเทศจีน ได้เข้า รับการอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรการกักโรคเขียบ ต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อให้การ ส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศจีนคล่องตัวและ สะดวกขึ้นไม่เป็นอุปสรรคทำให้การจราจรต้อง ติดขัดโดยไม่จำเป็นจะดำเนินการในสัปดาห์นี้

ประสานงานกับทางจีนโดยจีนจะเพิ่ม

ด่านขึ้นอีก 1 ด่าน เพื่อให้บริการในการนำเข้า ผลไม้สดจากประเทศไทยคือ ด้านตงซิง จากการ ประสานงานด้านตงซิงเริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อ วันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาทำให้ไทยสามารถส่ง ผลไม้สด ผ่านด่านนี้ได้ กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้ง ให้สมาคมผู้ส่งออกผลไม้จันทบุรีรับทราบแล้ว

ขณะเดียวกันจังหวัดจันทบุรีประสานงาน กับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และ เร่งรัดการออกไปรับรองการฉีดสารป้องกันโควิด ทั้งบรรจุภัณฑ์และรถขนส่งในการส่งออก จะช่วย ให้ทางการจีนได้รับความมั่นใจขึ้นและกระทรวง พาณิชย์ได้แจ้งให้ด่านรับทราบแล้วว่าเป็นเอกสาร ทางการจากประเทศไทย คาดว่าในอีกไม่กี่วัน การ จราจรของส่งผลไม้ไทยไปยังจีนจะคล่องตัวขึ้น และอีกเหตุผลที่ทำให้ติดขัดมากเพราะเป็นช่วง วันแรงงานที่เป็นวันหยุดยาวส่วนหนึ่งทำให้การ ให้บริการที่ด่านลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลงทั้งในส่วน ของจีนและเวียดนาม

สำหรับการส่งออก ผลไม้ และสินค้าข้ามแดน จากไทยไปจีนไตรมาสแรกจำนวน 90,000 ล้านบาท เป็นผลไม้ 5,145 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 34% เฉพาะ ผลไม้ข้ามแดนไทยไปจีน



มาตรการอาหารไร้โควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนต่างระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพกันมากขึ้น ฉะนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในฐานะไทยเป็นประเทศส่งออกผักผลไม้หลายชนิดไปทั่วโลก กระทรวงพาณิชย์จึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “ประชาชนหันรื้อก้าหลักขนิสินค้าอาหารไทยปลอดภัยปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety)

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบผักและผลไม้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อันประกอบไปด้วย 3 มาตรการหลัก

1.ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมาที่กับวัตถุดิบ/ภาชนะบรรจุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผักผลไม้ ต้องควบคุมการเข้าออกสถานที่ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร ทำความสะอาดรถขนส่ง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.การควบคุมกระบวนการผลิตที่เข้มงวด ต้องควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ แปรรูป บรรจุ ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล พนักงานต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากาก ล้างมือขณะปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการในการขนส่ง การทำความสะอาด มาเชื้อในตู้คอนเทนเนอร์



3.การควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน...สถานที่/อาคารผลิต ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดสถานที่อาคารผลิต ห้องประชุม โรงอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขาให้เหมาะสมเพื่อลดความแออัด มีระบบระบายอากาศ และเครื่องกรองอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงในอาคารผลิต

ระบบสุขาภิบาล จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ที่ล้างมือ สบู่เหลว น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ถังขยะที่มีฝาปิด และไม่ใช้มือสัมผัส การแสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

การทำความสะอาด เครื่องจักรในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในอาคารผลิต เครื่องจักร พื้น ผนัง รวมทั้งพื้นที่ผิวจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร แก้วน้ำ โต๊ะกินข้าว บุคลากร ให้มีมาตรการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถานที่ทำงาน จัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามย้อนกลับ ขณะทำงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใส่ถุงมือ รองเท้า ล้างมือ เว้นระยะห่าง

การอบรม ให้พนักงานมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ การสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด และการลดความแออัด.

ส-เล-๓

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14616

Col.Inch: 27.28 Ad Value: 24,552

คอลัมน์: ลุยเกษตรสุดเขตไทย

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 73,656

ศิลปิน: ชาว-ดำ



...ลุยเกษตรสุดเขตไทย แปลกใหม่ใจโลน่าอ่านฉบับนี้
น้องใหม่ “หุ้ยมูโร”มาประจำการ เริ่มแรกก็ต้องกล่าวคำว่า
“สวัสดีมิตรรักนักอ่าน” ขอคารวะผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และ
ที่สำคัญแฟนคลับของ “แนวหน้า” หนังสือพิมพ์คุณภาพที่อยู่
เคียงข้างประชาชนมายาวนาน...

ยุคนี้เปิดสื่อทุกช่องทางจะเจอแต่ข่าว “โควิด” ขอให้
ทุกท่านการ์ดอย่าตก และหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยง หรือที่มีคนแออัดยัดเยียด แล้วทุกท่านจะ
ปลอดภัย คิดเสียว่า “โควิดมาปัญญาเกิด” ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน
คืออาชญากรรมอาจลดลง แต่คิดหัวเมียทะเลาะกันอาจเพิ่มขึ้น...

“หุ้ยมูโร”หวังว่าประเทศไทย และทุกท่านจะผ่าน
ไปด้วยดี มีชีวิตยืนยาว ต่อสู้กับอุปสรรคจนรอดพ้น และมา
ร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง เหมือนอารยประเทศอื่น
นะครับ

... พูดถึงการพัฒนาชาติไทยหุ้ยมูโร เคยเรียน
ร.ด. ครุณำคำสั่งหนึ่งมาสอนในชั้น เป็นคำสั่งที่สื่อสามาก คือ
คำสั่ง 66/2523 ออกโดยป้าเปรม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ให้ผู้หลังผิออกมาร่วมพัฒนาชาติไทย

โดยทางการจะไม่เอาโทษ

... ปรากฏว่ามีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยวางอาวุธออกมา
ร่วมสร้างชาติกันมากโข โดยเฉพาะภาคอีสานบ้านเฮา แถว
ยาวเหยียดครับ...

ประชุมสภาเมื่อเดือนก่อน นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
สส.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นกระทู้ถามสดพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(ผรท.)เกี่ยวกับการไม่มีพื้นที่ทำกิน
มีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้ตอบกระทู้
มีข้อความสำคัญคือให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า และศอ.บต.
ร่วมดำเนินการช่วยเหลือ โดยผรท.มอบหมายให้ นางรอบีเย
อูมะ ผู้แทนผู้ประสานงานผรท.ชายแดนใต้ เป็นผู้ติดต่อ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง...และนางรอบีเย อูมะ ได้ทำหนังสือถึง
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรฯ เรื่องขอความ
ช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงนี้จึงเห็น
รมต.ธรรมนัส ลงใต้บ่อย...

ครั้งหนึ่ง “หุ้ยมูโร” ร่วมทริปไปยะเย่ ท่านรมช.
มากบารมี จึงทราบว่ ท่านธรรมนัส บ้านเดิมอยู่.ตากใบ
จนราวีवास เรียนจบที่ “นราสิกขาลัย”กลางเมืองนราฯ เพื่อนฝูง
ที่ได้จึงเยอะ ...แถมอีกนิด วันนั้น ท่านควง “น้องจ๊อบ” อดีต
นางสาวไทยปี’59 พร้อมรถโรลส์-รอยซ์ คันละ 140 ล้าน
ขับไปตรวจราชการและถือโอกาสทักทายเพื่อนฝูงด้วย...หมด
หน้าเจอกันใหม่ฉบับหน้า “หุ้ยมูโร” ขอกราบลา...

เกษตรฯจับมือพาณิชย์เปิด'Quick win' พัฒนาคน-ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตอบโจทย์ผู้บริโภค



กระทรวงเกษตรฯ ผันมือกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ดึงอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผน ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของ ตลาด และสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต



พาณิชย์ตลาด” เพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบ ย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ



ดร.เจอลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยตั้ง เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตร

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14616

Col.Inch: 67.17

Ad Value: 60,453

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 181,359

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เกษตรกรจับมือพาณิชย์เปิด'Quick win'พัฒนาคน-ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตอบ...

มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่ย่อยระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาดต้องการ และ 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดวางแผนทางพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้แก่บุคลากร ฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย 1.สินค้าข้าว พืชไร่และพืชสวน 2.สินค้าผลไม้ 3.สินค้าปศุสัตว์ และ 4.สินค้าประมง ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดยกำหนดสินค้าข้าว และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว และจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น

ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมายจำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย โดยวางแผนทางพัฒนาคนให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไยที่เหมาะสมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick

win) ปี 2564-2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูผลไม้ ออกจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัดมือคัด สถาบันเกษตรกร วิทยากรชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer, ผู้ประกอบการ (ล้ง) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นมโค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเนื้อแพะ โดยได้วางแผนทางการพัฒนาคนให้มียุทธศาสตร์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแผนทางการพัฒนาเริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพิ่มขีดความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ มติที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มคนภาคเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง/กลุ่มพื้นฐาน/กลุ่มอนุรักษ์ 2) กลุ่มคนที่ทำเกษตรแปรรูป 3) กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ผู้บริโภค และ 4) กลุ่มนักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไป

เปิดวิสัยทัศน์ 'รักษ์ วรรกิจโภคคาร'
นำทัพ 'เอ็กซิมแบงก์' อุ่มผู้ส่งออก
> 8



เปิดวิสัยทัศน์ 'รักษ์ วรรกิจโภคคาร' นำทัพ 'เอ็กซิมแบงก์' อุ่มผู้ส่งออก

● สุพรรณิ พุดพิสุทธ์ กรุงเทพธุรกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนต่างประเทศ ล่าสุดกำลังปรับกระบวนการที่ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการคนใหม่ "รักษ์ วรรกิจโภคคาร" เพิ่งรับตำแหน่งมาหมาดๆ ตั้งแต่เดือนเม.ย.2564

"รักษ์ วรรกิจโภคคาร" เส่ว่า ขณะนี้ระบบความคิดของผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งก็คือตัว EXIM BANK และ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ซึ่งก็คือ ผู้ขอสินเชื่อ นั้นเก่าไป หรือ ใช้ไม่ได้แล้ว สะท้อนจากที่ผ่านมามีเกือบ 10 ปี ยอดการส่งออกของไทยโตเฉลี่ย 2% ต่อปีทั้งๆ ที่

จริงๆแล้ว ประเทศที่เคยเป็นลูกค้า เช่น เวียดนาม เคยส่งคนมาเรียนหนังสือกับ EXIM BANK เมืองไทย วันนี้ ลูกค้าเองมียอดการส่งออกโต 10% และแย่งนักลงทุนที่จะมาอื้อฮือของเราไปหมด

ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศที่มีรวมกว่า 3 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ส่งออกไม่ถึง 1% หรือประมาณ 3 หมื่นราย ตัวเลขนี้ ไม่ว่าจะสำรวจในปีไหน หรือในรอบกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผู้ส่งออกก็ยังคงอยู่ในระดับนี้มาตลอด ตัวเลขดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า เครื่องยนต์เก่าไปไม่ได้ ต้องแก้ที่ตัวองค์กรและผู้ประกอบการ

จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยการพัฒนาหรือปรับบุคลากรทำงาน และความคิดทั้งสองฝ่ายให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน ได้กำหนดเป้าหมายแก่ทีม โดยจะเข้าไป "เสริม ซ่อม และ สร้าง" ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่ม

SMEs มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับต่อไปนี้ อุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ที่เกี่ยวกับเมตาดิจิตอล เฮลธ์แคร์ เราจะเข้าไปมีบทบาท การ "สร้าง" คือการสนับสนุน เพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้ แบงก์พาณิชย์ อาจจะมองว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง

ส่วนบทบาทด้าน "ซ่อม" นั้นเรามองไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และ ยาง ซึ่งสินค้าเหล่านี้ มีปัญหาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ที่จะต้องเข้าไปร่วมซ่อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารจะเข้าไปช่วยให้ความรู้ทางด้านการตลาด และ ให้สินเชื่อในเทอมที่ยาวขึ้น เป็นต้น

ด้านบทบาทของคำว่า "เสริม" คือแม้ว่า ขณะนี้ เรามีผู้ประกอบการที่มีตลาดส่งออกหลักแล้ว แต่เรายังต้องหาตลาดใหม่ไปให้ไกลกว่าเดิม ซึ่งจะต้องเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดในแอฟริกา ตะวันออกกลาง ฉะนั้น เราต้องทำหน้าที่เป็นเชลล์แมนให้กับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน สิ่งที่จะเสริมได้ คือ ผมจะเข้าไปพื้นที่เทรดออนไลน์ โดยจะทำให้เป็นมาร์เก็ตพลาวิลเลียน หรือ EXIM พาววิลเลียน เอาผู้ประกอบการมาบ่มเพาะ และ นำเข้าไปอยู่ในตลาดนั้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น อาจจะไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งตรงนี้ เราต้องเข้าไปเสริม

สินเชื่อทรานส์ฟอร์มเช็ลไล

- ตั้งวงเงินรวม 2 พันล้านบาท
- ปล่อยกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย
- ดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี
- ปลอดชำระหนี้ 2 ปี
- เริ่มต้นเดือน พ.ค.นี้

4/05/2564

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การเงิน-ลงทุน

วันที่: อังคาร 4 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11850

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 100.15 Ad Value: 160,240

PRValue (x3): 480,720

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดวิสัยทัศน์ 'รักษั วรรกิจโกคาคท' นำทัพ 'เอ็กซิมแบงก์' อุ่มผู้ส่งออก

“ผมจะเอาไทยแลนด์ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์กลับมา เหมือนที่เราเคยทำกับ ไอเอฟซีที วันนี้ ผมจะเอาบทบาทและ วิทยุณของดีเวลลอปเม้นท์แบงก์กลับมา คนชอบถามว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนา คืออะไร ก็คือ ทำในมุมที่มีความเสี่ยงสูง จนธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้”

ในทางปฏิบัติแล้ว นอกจาก เราจะให้ดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน ยังจะให้ ระยะเวลาของสินเชื่อกว้างกว่าคนอื่นด้วย แถมด้วยระยะเวลาการปลอดหนี้ ถ้าเป็น สินเชื่อที่เสี่ยงสูงมาก เราจะขอให้ภาครัฐเข้ามา สนับสนุนด้วย ขณะนี้เรามีไปรเจคชั่นเชื่อนี้ เราใช้ชื่อว่า “ทรานส์พอร์ตเมชัน โกลน” จะเริ่มได้ประมาณ 1 พ.ค. โดยจะเข้าไป ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ หรือ ลงทุนใหม่

เราก็จะเสนอให้ซอฟท์โกลนในอัตราต่ำ เช่น 2% ต่อปี ปลอดชำระหนี้กว่า 2 ปีแรก เป็นต้น โดย เราจะเริ่มในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายได้ไม่เกิน 1 พันล้านบาทต่อปี วงเงิน 100 ล้านบาทต่อราย วงเงินรวม ประมาณ 2 พันล้านบาท วันนี้ผู้ประกอบการ ประมาณ 15-20% ที่มีปัญหาไปต่อลำบาก ฉะนั้น เราจะจัดกลุ่มแยกบริการให้แก่ลูกค้า จากเดิมอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมด เพื่อให้ การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ทุกวันนี้ EXIM BANK เป็นแบงก์ เดียวที่ผู้ประกอบการตัวใหญ่กับตัวเล็ก เข้าได้สินเชื่อเดียวกัน และ เป็นสิ่งที่ ผมจะเอาเข้าไปผ่าตัด โดยจะทำให้แม่น้ำ กลายเป็น 2 สาย คนตัวใหญ่ คนตัวเล็ก ไปคนละได้ละ ต้องทำให้เกิดเชี่ยวชาญ ให้ได้”

รักษักล่าวว่า ง่ายๆ ถ้าเป็นสินเชื่อ 3 ปีย้อนหลังกำไรเป็นบวก

“

วันนี้ ผมจะเอาบทบาทและ วิทยุณของดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์กลับมา คือ ทำในมุมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ ไม่สามารถทำได้

รักษั วรรกิจโกคาคท

เราจะไปหาลูกค้าเหล่านี้จากที่ไหน ฉะนั้น ต้องเขียนเงื่อนไข ให้ผ่อนปรน เช่น ส่วนทุน ไม่ติดลบ เป็นต้น แต่อย่างน้อยยังมีฐานลูกค้า ที่มีรายได้รายรับ มีกิจการที่ยังทำงานไปได้ ส่วนแคชโฟลว์ข้างหน้า เราก็ต้องดู เพราะ เป็นเรื่องการใช้หนี้แต่ย้อนหลังไม่ดูทั้งหมด

ด้วยภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้อง ใช้เงินทุนที่มากขึ้น ซึ่งธนาคารก็ได้ ขอเพิ่มทุนไปยังกระทรวงการคลังแล้ว แต่ระหว่างนี้ เราจะใช้เงินทุนที่มีอยู่ของ ตัวเองไปก่อน เมื่อสร้างผลงานให้เห็น ก็เชื่อว่า กระทรวงการคลังจะใส่เงินเพิ่มทุน ให้เรา ปัจจุบัน ธนาคารมีระดับเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูงราว 16-17%

สำหรับเป้าหมายสินเชื่อในปี นี้ เดิมตั้งเป้าหมายไว้ยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 1.38 แสนล้านบาท แต่ตนปรับเพิ่มเป็น 1.45 แสนล้านบาท สำหรับหนี้เสีย นั้น เราจะพยายามคุมไว้ไม่ให้เกิน 4-5% ของ สินเชื่อรวม

จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน กำหนดเป้าหมายแก่ทีม 'เสริม ซ่อม และ สร้าง' ให้แก่ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
รักษั วรรกิจโกคาคท



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กรม.ไฟเขียวยืดเวลาศึกษาการเข้าร่วม "CPTPP" อีก 50 วัน

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 19:01 น.



ครม.ไฟเขียว กนศ.ขยายระยะเวลาศึกษา CPTPP อีก 50 วัน ก่อนกลับมาให้ ครม.พิจารณา ชี้หากเดินหน้าเจรจาจะกำหนดค่าที่และข้อสงวนในการเจรจาให้เป็น ประโยชน์กับประชาชนคนไทยสูงที่สุด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ขอยขยายระยะเวลาในการศึกษาการเข้าร่วมการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ได้ส่งข้อเสนอมายังรัฐบาลออกไปอีก 50 วันจากเดิมที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การขยายระยะเวลาในการศึกษาเนื่องจากคณะทำงาน 8 คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับกรณีเข้าร่วม CPTPP ยังต้องการระยะเวลาในการศึกษารายละเอียดต่างๆให้ครอบคลุมรอบด้านในทุกประเด็นก่อนที่จะเสนอข้อมูลให้ครม.และนายกรัฐมนตรีรับทราบ

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ในขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและผลกระทบเพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าไปเจรจาเป็นสมาชิก CPTPP หรือไม่ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจหรือมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีไปเจรจาตามขั้นตอนหรือไม่ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญของสภาที่เสนอมายังรัฐบาล หน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในคณะทำงานทั้ง 8 คณะก็ได้กลับไปทำงานโดยละเอียดแล้วภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ครม.ขยายให้ 50 วันก็จะมีกรรายงานให้ ครม.และนายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการเข้าร่วมเจรจาในข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

“ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจหรือมอบหมายอำนาจให้นายกาไปเจรจาในเรื่องซีพีทีพีแต่อย่างไร แต่หากข้อเสนอมีทิศทางให้ไปเจรจา ก็ต้องมีการกำหนดท่าที และข้อสงวนในการเจรจาที่จะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย เกษตรกรไทย ซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยรอบครอบและคำนึงถึงเรื่องนี้มากที่สุด” นางสาวรัชดา กล่าว

สำหรับข้อเสนอของกรมการค้าระหว่างประเทศ ที่ประเด็นสำคัญในการเข้าร่วม CPTP ของไทยจะต้องเตรียมความพร้อม 4 ประเด็น ได้แก่

1.การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าโดยไทยมีกลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอยู่บ้างแล้วผ่านกลไกของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ แต่ยังไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มและยังขาดความต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุน FTA ที่มีความต่อเนื่อง คล่องตัว และการจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและติดตามผลการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันได้จริง

2.ความมั่นคงทางภาคเกษตรของไทยโดยกรมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าความตกลง CPTP มีข้อบทที่กำหนดให้ภาคีความตกลงต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991) ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบ หรืออาจมีการแสวงหาประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ซึ่งจะต้องมีการยกระดับกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

โดยรัฐบาลได้รายงานว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ให้มีผลใกล้เคียงกับ UPOV1991 รวมทั้งออกกฎหมายคุ้มครองการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ปลูกต่อได้ และจัดทำกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของไทยซึ่งมีกลไกเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งเร่งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาค

3.ความมั่นคงทางระบบสาธารณสุขในประเด็นนี้กรมการอาหารมีความเป็นห่วงว่าความตกลง CPTPP มีข้อกำหนดให้เปิดการนำเข้าสินค้าประเภท "remanufactured goods" ซึ่งอาจส่งผลให้มีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานน้อยกว่าเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ และการกำหนดไม่ให้รัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจในทางการแพทย์มีข้อได้เปรียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรมที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชฯเป็นลำดับแรก 30% ของงบประมาณ โดยรัฐบาลชี้แจงว่าเรื่องนี้หากเปิดให้มีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะต้องกำหนดนิยามและพิกัดศุลกากรเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวให้ชัดเจน และการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องขอสงวนในส่วนนี้และขอระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับตัว

4.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตการค้าเสรี (Free Zone) และการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้านำเข้า ในปัจจุบันมีข้อกำหนดว่าผู้ผลิตที่มีกระบวนการผลิตใน Free Zone และใช้วัตถุดิบภายในประเทศหรืออาเซียนไม่น้อยกว่า 40% ไทยจึงจำเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้โดยจะต้องศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และหารือแนวทางดำเนินการที่จำเป็นกับผู้ประกอบการใน Free Zone ส่วนเรื่องมาตรฐานสินค้าเพิ่มเติมต้องศึกษาให้รอบครอบรวมทั้งต้องระวังการฟ้องร้องจากประเทศผู้นำเข้าสินค้าด้วย



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เร่งให้ความรู้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 15:52 น.



เกษตรกรเร่งให้ความรู้เกษตรกรดำเนินงานวิจัยพันธุ์ของมอบศูนย์ AIC 77 จังหวัดร่วมขับเคลื่อน ขณะที่ สวพส.เตรียมเมล็ดพันธุ์ของลอตแรก 5,600 กก.พร้อมสนับสนุนการพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้ ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็น “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม” อีกทั้งยังเป็นโอกาสของไทยที่จะช่วงชิงตลาดกัญชา กัญชงและกระท่อม มูลค่า 8 แสนล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า 30% ต่อปีและอีก 4 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น กว่า 3 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใน 4 รูปแบบ คือ เกษตร อาหาร (คนและสัตว์) เกษตรสุขภาพ เกษตรพลังงาน และเกษตรท่องเที่ยว เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นกัญชา กัญชง และกระท่อม โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายพืชแห่งอนาคต (Future Food Future Crop) ให้เร่งพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรทางด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกัญชา กัญชงและกระท่อมในทุกมิติ ตั้งแต่กฎหมายข้อระเบียบจนถึงสถานการณ์ตลาด และราคาทั้งในและต่างประเทศ โดย มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัดเป็นกลไกสนับสนุนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกัญชงซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้วิจัยและพัฒนากัญชงและผลิตภัณฑ์กัญชงมากกว่า 17 ปี

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สวพส. กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ศึกษาและวิจัยพันธุ์อยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตไว้สำหรับการศึกษาและวิจัยของ สวพส. นำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวง และสวพส. หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดำเนิน โครงการวิจัยร่วมกับ สวพส. หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่สนใจ จำนวนรวม 5,600 กิโลกรัม และได้ตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการควบคุม การจำหน่าย การกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของเฮมพ์ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง, ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), ผู้แทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม, ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางการจำหน่ายและราคาเมล็ดพันธุ์ ที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุนและผลักดันให้พันธุ์เป็นพืชเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีเมล็ดพันธุ์ที่จะจำหน่าย 2 พันธุ์ คือ RPF1 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร และพันธุ์ RPF3 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตร จาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ราคา 300 บาท/กก. หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือ หน่วยงานของรัฐ ราคา 400 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 520 บาท/กก. และ 2 เมล็ดบริโภค (Grain) จำนวน 2,600 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 250 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 750 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการทดลองปลูก ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สวพส. ได้พิจารณาและกำหนดปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อแต่ละรายตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1.เมล็ด พันธุ์รับรอง (Certified seed) : สำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไม่เกิน 20 กก./ราย หน่วยงานภาครัฐร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 30 กก./ราย และสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20 กก./ราย 2.เมล็ดบริโภค (Grain) : สำหรับหน่วยงานภาครัฐร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 กก./ราย และสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20 กก./ราย (R&D)

นายวิรัตน์ กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชง (Hemp) เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2549 จนถึง ปัจจุบัน โดยได้มีการพัฒนาพันธุ์กัญชงจำนวน 4 พันธุ์ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 สำหรับการปลูกเพื่อผลิตเส้นใย โดยทุก พันธุ์ ที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) 0.2% ซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% และมีปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ (CBD) 0.8-1.2% และได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2554 และพันธุ์ดังกล่าวจัดเป็นเมล็ดพันธุ์ รับรองตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เฉพาะ เฮมพ์ ปี 2559 และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ “กฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563” และ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

"ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้ โดย ส่วนของกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบ เมล็ด (seed และ grain) ราก ลำต้น และสารสกัด CBD ที่มี THC ต่ำกว่า 0.2% เป็น ผลให้ความสนใจในการทดลองปลูก และศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชง เพิ่มขึ้น อย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ยังไม่มี การผลิตเมล็ดกัญชงไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้สนใจที่ต้องการ ขอซื้อ ทั้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หน่วยงานภาคี ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล สามารถแจ้ง ความ ประสงค์ขอซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพส. <https://www.hrdi.or.th/PublicService/HemplInfo> หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.hrdi.or.th/public/files/PublicService/HemplInfo/HRDIPurchaseRequestForHemp.pdf> ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนด ซึ่งสามารถติดตาม รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ <https://www.hrdi.or.th/> หรือ Facebook Fanpage : สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)" ผู้อำนวยการ สวพส. กล่าว





เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เกษตรฯจับมือจุฬาฯยืดอายุสินค้าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 16:47 น.



กระทรวงเกษตรฯผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีจูลินทรีย์และสมาร์ทแพ็กกิ้ง เพื่อยืดอายุผลไม้และสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหาร AIC(Agritech and Innovation Center) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ตนและคณะจะประชุมกับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับจุฬาฯ ซึ่งเป็นศูนย์ AIC ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะ 4 โครงการที่จุฬาฯได้ทำการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาวัคซีนโควิดจากพืชโดยจะเริ่มผลิตวัคซีนโควิดได้ปลายปี 2.โครงการพัฒนาการยืดอายุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีจูลินทรีย์ 3.โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและความสดของผัก ผลไม้และสินค้าเกษตร และ 4.โครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมด้านอื่นๆเช่น โคนมและผลิตภัณฑ์นม

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาการยืดอายุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีจูลินทรีย์และโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์(Smart Packing) ยืดอายุและความสดของผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรจะนำนวัตกรรมใหม่นี้มาใช้กับแผนโลจิสติกส์เกษตรทางเลือกใหม่ในยุคโควิด เช่น การขนส่งระบบรางจากไทยผ่านจีนไปทุกมณฑลของจีน เกาหลี ภูมิภาคเอเชียกลางภูมิภาคตะวันออกกลาง รัสเซีย สแกนดิเนเวีย ยุโรปและอังกฤษภายใต้ขบวนรถไฟอีต้าอีลู(เส้นทางสายไหม)บนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน-ลาว-เวียดนาม เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย



“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแต่ละประเทศ ทำให้ต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ทั้งทางบกทางน้ำและ และใช้เวลานานขึ้นในการข้ามแดนตั้งแต่ปี 2563 จนถึงวันนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จึงสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาและวางแนวทางโลจิสติกส์ทางเลือกใหม่ๆ ภายใต้”5ยุทธศาสตร์ เฉลิมชัย” และประกอบกับเส้นทางรถไฟสายจีน-ลาว จะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้ เราจึงเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการขนส่งสินค้าทางรางด้วยเส้นทางนี้ โดยใช้โลจิสติกส์ฮับที่อุดรธานีและหนองคาย ตั้งเป้าเริ่มคิดออฟดันปีหน้า อีกเส้นทางคือการขนส่งระบบรางผ่านด่านผิงเสียงบริเวณพรมแดนเวียดนามกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน เราหวังว่าถ้าสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ยืดอายุผลไม้สด เช่น ทูเรียน มะม่วง มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ขนุน ผัก สมุนไพร เป็นต้น จะทำให้มีทางเลือกในการขนส่งที่ถูกลงมีเวลาแน่นอนจากต้นทางถึงปลายทางและใช้เวลาน้อยลงแต่มีช่วงเวลาขายยาวขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของไทยทั้งขายแบบออนไลน์และออฟไลน์และนี่คือการสร้างศักยภาพใหม่ในการส่งออกของเรา”ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯกล่าว